

CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI:**Nỗ lực đảm bảo cấp điện và nâng cao chất lượng lưới điện nông thôn**

LTS: Việc ngành điện tiếp nhận quản lý, bán điện trực tiếp tới hộ dân và đầu tư phát triển điện nông thôn những năm qua, đã thay đổi đáng kể việc cung cấp điện nông thôn. Từ chỗ chỉ đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện ở mức cơ bản như phục vụ ánh sáng sinh hoạt và một phần sản xuất nhỏ, ngành điện tiến đến đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sinh hoạt và phát triển sản xuất với chất lượng ngày càng cao. Xoay quanh vấn đề này phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã trao đổi với ông Nguyễn Xuân Thủy (ảnh bên) - Phó Giám đốc Công ty Điện Lực Yên Bái (PCYB).

P.V: Xin ông cho biết, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện cho nông thôn, PCYB gần đây đã áp dụng những giải pháp gì?

Ông Nguyễn Xuân Thủy: Những năm gần đây, sau khi PCYB tiếp nhận lại lưới điện từ các tổ chức để bán điện trực tiếp tới các hộ dân với thực trạng sau tiếp nhận phần lớn lưới điện cũ nát, xuống cấp, chất lượng điện không đảm bảo, tổn thất điện năng lớn, một số khu vực có tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện cao. Nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng khu vực lưới điện nông thôn (LĐNT) trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, với khối lượng công việc rất lớn, nên ngay sau khi tiếp nhận PCYB lập kế hoạch phân loại, đánh giá từng khu vực hệ thống lưới điện đưa ra các giải pháp; đồng thời, tập trung bằng nhiều nguồn lực như nguồn chi phí sửa chữa thường xuyên, cải tạo tối thiểu, sửa chữa lớn, nguồn vốn đầu tư xây dựng với nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng tập trung chủ yếu vào việc nâng cấp hạ tầng, mở rộng hệ thống LĐNT. Xây dựng thêm mới hàng trăm các trạm biến áp (TBA) phân phối nhằm chống

quá tải giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện. Xây dựng thêm các mạch vòng đường dây 35kV, các TBA 110kV khu vực Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Nghĩa Lộ nhằm nâng cao năng lực, linh hoạt trong phương thức cấp điện, tăng độ tin cậy giảm tối đa thời gian mất điện cho khách hàng khi có sửa chữa hoặc gặp sự cố lưới điện. Thay thế hiện đại hóa công tơ đo đếm điện năng từ công tơ cơ khí sang công tơ điện tử. Đến nay, việc cải tạo hạ tầng LĐNT đã cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện của người dân cho sinh hoạt và sản xuất với chất lượng ngày càng cao, góp phần không nhỏ vào kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao thu nhập đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực nông thôn.

P.V: Trong quá trình cấp điện và nâng cao chất lượng LĐNT, PCYB đã đối mặt với những thách thức gì? Xin ông cho biết những biện pháp đã được áp dụng trong quá trình cấp điện và nâng cao chất lượng LĐNT?

Ông Nguyễn Xuân Thủy: Thực tế cho thấy, việc cấp điện và nâng cao chất lượng LĐNT ở Yên Bái còn gặp nhiều khó khăn

và khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn lực tài chính cho đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện đến các thôn, bản vùng cao do địa bàn rộng, nhiều khu vực đặc biệt khó khăn, có nơi chưa có đường giao thông, lưới điện phải kéo qua rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, người dân ở rải rác không tập trung...; dẫn đến, suất đầu tư cho một hộ dân được sử dụng lưới điện quốc gia là rất lớn. Ngoài ra, việc giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình lưới điện mới ngày càng khó khăn, đặc biệt là lưới truyền tải điện 35/110/220 kV. Với kinh nghiệm đã đạt được, chúng tôi thấy rằng, để khắc phục những khó khăn trên cần phải làm tốt một số nội dung: *Thứ nhất*, bám sát vào kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương, rà soát lập kế hoạch đăng ký vốn, phân bổ nguồn vốn hợp lý hiệu quả theo từng giai đoạn đầu tư, từng danh mục đơn vị sở ngành, chính quyền địa phương triển khai sớm các thủ tục về đất đai. *Thứ ba*, phối hợp làm tốt việc tuyên truyền, công khai minh bạch kiểm kê, áp giá hỗ trợ đền bù cho người dân trong giải phóng mặt bằng đúng quy định.

Với sự nỗ lực của ngành điện, sự hỗ trợ của các sở, ngành, chính quyền địa phương, đến nay, toàn tỉnh đã có 97,6% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; đồng thời, đáp ứng đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế của tỉnh.

P.V: Ông cho biết những dự định và mục tiêu trong việc bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định và nâng cao chất lượng mở rộng LĐNT?



Ông Nguyễn Xuân Thủy: Với mục tiêu bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định và nâng cao chất lượng lưới điện nói chung trên toàn tỉnh và khu vực nông thôn nói riêng, PCYB tiếp tục tăng cường củng cố mở rộng hệ thống LĐNT, đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại trong sửa chữa, vận hành lưới điện; đồng thời, từng bước hướng tới phát triển lưới điện thông minh. Cùng đó, PCYB sẽ bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng địa phương; từ đó, lập kế hoạch để đầu tư, cải tạo và xây dựng lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng điện năng, đem đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!

THU HIỀN (thực hiện)

Nơi gắn kết các hoạt động cộng đồng

Cùng với xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, việc hoàn thiện hệ thống nhà văn hóa (NVH) tại các bản ở huyện Mù Cang Chải được quan tâm đầu tư, nâng cấp, nhiều NVH được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng cũng như hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Sau một thời gian được đầu tư xây dựng mới, đến tháng 7/2023, NVH bản Háng Cuồn Rùa, xã Đé Xu Phình với diện tích gần 160 m² đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Hiện tại, NVH được trang bị đầy đủ bàn, ghế, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của bản. Ông Lý A Thào - Trưởng bản cho biết: "Trước đây, NVH nhỏ hẹp, làm bằng gỗ không có khuôn viên vui chơi, sinh hoạt cho mọi người. Từ khi NVH mới đưa vào sử dụng, hầu như ngày nào bà con với mọi lứa tuổi đều tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các cuộc họp bản, kỷ niệm các



Hoạt động biểu diễn văn nghệ tại nhà văn hóa bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải.

ngày lễ, tết cũng được duy trì đều đặn".

Xã Đé Xu Phình có 4 bản và đến nay cả 4 bản đã có NVH được đầu tư xây mới, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Ông Vàng A Dờ - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Xác định vai trò, tầm quan trọng của NVH bản trong tổ chức các hoạt động cộng đồng, nên khi huyện có chủ trương đầu tư cho xã xây dựng NVH, UBND xã yêu cầu các bản rà soát, bố trí quỹ đất để xây dựng các NVH bảo đảm diện tích.

Ngoài nguồn hỗ trợ của Nhà nước, xã vận động nhân dân đóng góp thêm tiền, công cùng sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm để xây dựng NVH".

Với vai trò quan trọng của NVH bản, tổ dân phố, những năm qua, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới để xây dựng NVH; tuyên truyền, vận

động nhân dân đóng góp nhân lực, tiền, hiến đất cùng chính quyền xây dựng nhà văn hóa bản, tổ dân phố. Hằng năm, từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước, nguồn xã hội hóa và nguồn lực từ Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, huyện đã tập trung xây dựng các NVH bản và củng cố các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Trong đó, năm 2023, UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật đầu tư xây dựng cho 8 NVH thuộc các bản ở các xã: Nậm Có, Cao Phạ, Púng Luông, La Pán Tẩn, Đé Xu Phình, Mỏ Dẻ với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng, bảo đảm đầy đủ khuôn viên đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện thể dục, thể thao của nhân dân. Cùng đó, hằng năm, huyện hỗ trợ khoảng 1,4 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị cho các NVH và trên 44 triệu đồng cho các hoạt động thể dục, thể thao của các địa phương. Đến nay, huyện có 97/98 bản, tổ dân phố đã có NVH bảo đảm đủ diện tích đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của nhân dân. Ông Trịnh Thế Bình - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: để NVH bản, tổ dân phố phát huy tốt hiệu quả trong đời sống nhân dân, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương khảo sát, đánh giá thực trạng để bố trí quỹ đất, hỗ trợ kinh phí xây mới đối với những NVH đã cũ không bảo đảm các điều kiện và sửa chữa những NVH đã xuống cấp, tạo nơi sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân các bản, tổ dân phố".

Có thể thấy, NVH tại các bản, tổ dân phố hiện nay ở Mù Cang Chải đã, đang phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và trở thành điểm thu hút đông đảo nhân dân đến vui chơi, giải trí, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa; là nơi rèn luyện thể chất nâng cao sức khỏe nhân dân để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, NVH còn nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Vì vậy, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở ở Mù Cang Chải tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách và huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hơn nữa thiết chế NVH bản, tổ dân phố.

THANH TÂN